



ที่ ศธ ๐๒๖๒/ว๑๒๒๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  
เลขที่ ๓ ถนนตากสิน ตำบลตลาด  
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งประกาศผลการประเมินและคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับจังหวัด  
โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา  
จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี  
ตราด, ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี  
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ  
ติดตามและประเมินผล โดยได้จัดการประชุมการนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เพื่อประเมินและคัดเลือก  
ผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และ  
ด้านการนิเทศภายใน ระดับจังหวัด ในระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี จึงมีประกาศผลการประเมินและคัดเลือกนวัตกรรม  
การศึกษา ระดับจังหวัด เพื่อรับรางวัลผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รางวัล  
ชนะเลิศ ในแต่ละด้านผลงานนวัตกรรม จัดทำการนำเสนอรายงานผลงานนวัตกรรมในรูปแบบวีดิทัศน์ พร้อม  
ไฟล์เอกสารการนำเสนอบันทึกลง CD เพื่อประกอบการคัดเลือกระดับภาค โดยดำเนินการจัดส่งให้สำนักงาน  
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

สิบโท

(ไชยยันต์ เกิดเหมาะ)

ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

โทร ๐ ๓๙๓๒ ๑๑๔๙ โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๑๑๕๐

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๒๔๔ ๙๔๗๘